

ประเพณีสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 85 หน้าที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550



สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า รุ่นที่ 1” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง หลักสูตรนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 38 คน ใช้เวลาอบรม 4 วัน รวม 22 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2550 โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร TT&T อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบของ “การจัดการความรู้ (Knowledge management)” โดยดึงความรู้ที่อยู่ภายในของผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์ทั้งด้านสหกรณ์ บริหารจัดการ การเงิน และธุรกิจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ ประกอบด้วย อ.เชิญ บำรุงวงศ์ คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง อ.วรเทพ ไททยาวิโรจน์ อ.ดร.ปรีชา สิริทธิกรณโกร และ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

วันพุธ ที่ 29 ส.ค. 50 มีเวทีการจัดการความรู้ “คุณค่าสหกรณ์” และถอดบทเรียน : “การสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า” โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฯ และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคย และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการแสดงออกซึ่งจะทำให้การอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่น โดย ผศ.จำรอง เงินดี คณะสังคมศาสตร์ มก.



วันพฤหัสบดี ที่ 30 ส.ค. 50 มีการจัดการความรู้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์” โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฯ ในช่วงเย็นมีกีฬาการเต้นแอโรบิค และวงคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มย่อย เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

ประชาสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 85 หน้าที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550



วันศุกร์ ที่ 31 ส.ค. 50 ช่วงเช้าคุณสุรจิต ชिरเวทย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปรับกระบวนการพัฒนาสหกรณ์” ซึ่งทำให้ผู้อบรมเห็นภาพที่แตกต่างของกรอบคิดทั้ง 2 จังหวัด



ช่วงบ่ายเป็นเวที “การปรับกระบวนการพัฒนาสหกรณ์”(ต่อ) โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฯ และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงปิดการอบรม



วันเสาร์ ที่ 1 ก.ย. 50 ถอดบทเรียน “การสร้างผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า : เริ่มจากตนเอง” พร้อมสรุปบทเรียน โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจาก สว.สก.และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดการฝึกอบรม โดย อ.เชิญ บำรุงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สว.สก.กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า รุ่นที่ 1” มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของหลักสูตรได้รับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 38 คน และได้ร่วมกันตั้งสโลแกน สว.สก. รุ่น 1 “สว.สก. รุ่น 1 สร้างระบบสหกรณ์ให้มีคุณค่า พัฒนาสังคมไทย”